
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ 
ครั้งที่ 7/2566 

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 
ณ ห้องประชุม 7202 คณะครุศาสตร ์
--------------------------------------------- 

 
รายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร  เบ้าเงิน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  จ้อยเจริญ 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร  อ่อนโยน 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชยั  วงศ์สิรสวัสดิ์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวรัตน์  ปิ่นทอง 19. รองศาสตราจารย์ ดร.เมษา  นวลศรี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี  พละกุล 20. นางสาวสายพิน  ทาทอง 
6. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์  มูลโพธิ์ 21. นางสมฤดี  คัชมาตย์ 
7. อาจารย์รัญญา  จิตต์อาจหาญ 22. นางสาวสุดชีวา  พูลเกษม 
8. อาจารย์จิรวุฒิ  พงษ์โสภณ 23. นายล้อมพงค์  บริรักษ์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คันธรส  ภาผล 24. นางบุณยนุช  เทียบแสน 

10. อาจารย์ ดร.ศัสยมน  สังเว 25. นางสาวกนกภรณ์  สุธัมรส 
11. อาจารย์ณัฐวัตร  สุดจินดา 26. นางสาวเนธิณี  สงศรี 
12. อาจารย์มณฑา  วิริยางกูร 27. นางเพชรรัตน์  รักธรรม 
13. อาจารย์ยุภาพร  นอกเมือง 28. นางสาวน้ำเงิน  คงสมบูรณ์ 
14. อาจารย์ภัทรพรรณ  พรหมคช 29. นางสาวจิตรวดี  เทียนทอง 
15. อาจารย์ศรัณยา  ฤกษ์ขำ   

 
รายช่ือกรรมการผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

1. อาจารย์เกียรติศักดิ์  รักษาพล 4. อาจารย์อรัญญา  มุดและ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลินดา  พงศ์ธราธิก 5. นางสาวอินทิรา  รุ่งอรุณโรจน์ 
3.  อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์  ศรีเอ่ียม   

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อาจารย์นิตย์  เนี่ยงน้อย     
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์จ ิตเจริญ  ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที ่ประชุมเปิดประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2566 และแจ้งเรื่องให้ทราบ ดังนี้ 

1.1 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร Train the Trainer ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2566 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุม แจ้งการประชุมอบรมเชิง

ปฏิบัติหลักสูตร Train the Trainer ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 
อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้ร่วมดำเนินการ
เรื่องสถานที่กับสำนักงานอธิการบดี พร้อมกับจัดผู้เข้าร่วมอบรม จาก 6 คน ขอเป็น 12 คน โดยมีคุณสมบัติของ 



 
๒ 

ผู้เข้ารับการอบรมดังเอกสารแนบในที่ประชุม  พร้อมทั้งขอเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล           
เข้าร่วมด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล  ขอเสนอให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมการอบรม  เนื่องจากคณะ
ครุศาสตร์เป็นสถาบันผลิตครู ต้องรู้เรื่องการประเมิน หรือสามารถให้คำแนะนำกับนักศึกษาที่จะไปเป็นครูใน
อนาคตได้  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องการประเมินใช้ 
วPA โดยจะขอใช้ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุม แจ้งว่าผู้ที่สนใจจะเข้า
ร่วมอบรมหลักและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ต้องลงชื่อโดยแจ้งรายชื่อที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร  อ่อนโยน 
โดยผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมให้ครบตามเวลา จึงจะสามารถเป็นวิทยากรในแต่ละโมดูลได้ และวิทยากร
เหล่านี้ จะเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมให้กับครูประจำการในพ้ืนที ่ โดยมีงบประมาณสนับสนุนจากที่ประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง  จำนวน 1,000,000 บาท  โดยมอบให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูเป็นผู้จัด
โครงการ จำนวนกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่น้อยว่า 550 คน และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่                 
21 ธันวาคม 2566  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.2 การติดตามผลการสอบครูผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุม แจ้งสภาคณบดีฯ ขอติด 

ตามผลการสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 ซึ่งขณะนี้กำลังเก็บข้อมูล เนื่องจากมีนักศึกษาตอบกลับมาน้อย 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 1.3  แนวทางการเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุม แจ้งงบประมาณการเสนอ
โครงการตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2567 ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏจะได้รับงบประมาณเท่า ๆ กัน โครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 2,129,000 บาท และโครงการพัฒนานวัตกรรมทาง
การศ ึกษาเพ ื ่อพ ัฒนาท้องถ ิ ่น โดยใช ้สมรรถนะเป ็นฐาน จำนวน  3,741,400 บาท  โดยมอบให้                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร  อ่อนโยน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง เป็นหัวหน้าโครงการ           
ซึ่งงบประมาณจะได้รับประมาณ ไตรมาสที่ 2  
 
 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุม นำเสนอรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 
7202 อาคารเรียน 7  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 6 ไตรมาสที ่  4 
ประจำเดือน สิงหาคม 2566  (1 ตุลาคม 2565 ถึง 11 กันยายน 2566)                                         
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม 2566  (1 ตุลาคม 2565 ถึง             
11 กันยายน 2566) ดังนี้ 
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 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 
ประจำเดือน สิงหาคม 2566  (1 ตุลาคม 2565 ถึง 11 กันยายน 2566) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม 2566  (1 ตุลาคม 
2565 ถึง 11 กันยายน 2566) ดังนี้  
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 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1  การจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งให้หลักสูตรทุกหลักสูตร
ดำเนินการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ในการจัดทำงบลงทุน มหาวิทยาลัยได้ส่ง
แบบฟอร์มต่าง ๆ มาให้แล้ว ขอให้แต่ละหลักสูตรที่จะปรับปรุงห้องปฏิบัติ หรือการปรับปรุงด้านการเรียนการ
สอนให้เสนองบลงทุน  ส่วนของคณะจะจัดทำคำขอปรับปรุงพ้ืนที่ส่วนกลาง และส่วนที่ต้องปรับปรุงเพ่ิมเติมคือ
อาคารปฏิบัติการที่จะรองรับหลักสูตรพลศึกษา  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุม แจ้งว่าจะปรับปรุงห้อง 
7202 ให้เป็นห้องศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูในอนาคต ส่วนห้องประชุมที่คณะจะไม่มี โดยจะให้ไปใช้ที่อาคาร
เรียนรวมสังคมศาสตร์แทน  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คันธรส ภาผล ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย               
ขอสอบถามเรื่องการของบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เสนอของบไป จะต้องเสนอขอใหม่หรือไม่ 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งว่าการของบลงทุนของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ 4 หลักสูตร มหาวิทยาลัยได้อนุมัติและเสนอไปที่สำนักงบประมาณแล้ว 
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา หากท่านมีแผนที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมก็ให้เขียนแผนของปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2568  ทั้งนี้ขอแจ้งการคืนห้องเรียนของอาคาร 7 ชั้น 4 โดยมอบให้งานวิชาการแจ้งงดการจัดห้องเรียน
กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เนื่องจากจะปรับปรุง และให้จัดการเรียนการสอนที่อาคารเรียน
รวมสังคมศาสตร์แทน  ทั้งนี้ขอให้หลักสูตรส่งเอกสาร ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เพื่อคณะจะรวบรวม 
และส่งให้กับมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.2  รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี 2566 
ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งในที ่ประชุมโดยฝ่าย

งบประมาณและแผนงาน ให้ผู ้ร ับผิดชอบแต่ละโครงการรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ลำดับที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิต
และพัฒนาครู ลำดับที่ 4 – 5 ตามเอกสารแนบในที่ประชุม โดยขอให้ผู ้รับผิดชอบส่งข้อมูล ภายในวันที่                   
10 ตุลาคม 2566  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.3  ตารางสรุปผลการประเมิน EdPEx 2565 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รายงานผลการประเมิน EdPEx 
2565 ดังนี้ 

 
 จากการประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ได้มีมติให้แต่ละหมวดนำ Feed Back report ไปใช้ใน
การปรับปรุงผลการดำเนินงาน จึงทำให้แต่ละหมวดประชุม และสรุปส่งเป็น Improvement plan ให้กับ
มหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ฝ่ายประกันคุณภาพขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ร่วมดำเนินการจนการตรวจ EdPex 
เสร็จสิ้นเรียบร้อย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุม แจ้งในที่ประชุมว่าจะจัด
คณบดีสัญจรลงแต่ละสาขา โดยจะเริ่มที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 21 กันยายน 2566   
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



 
๖ 

 4.4  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ EdPEx ปีการศึกษา 2566 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งการปรับกรรมการแต่ละหมวด 
ดังนี้ 
 หมวดที่ 1 การนำองค์กร และหมวดที่ 7 ผลลัพธ์ (7.4) กลุ่มวิชาชีพครู และประธานหลักสูตรปรับ
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
 หมวดที่ 2 กลยุทธ์ และหมวดที่ 7 ผลลัพธ์ (7.5) ปรับกรรมการโดยมอบหมายให้ นางสมฤดี คัชมาย์ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 หมวดที่ 3 ลูกค้า และหมวดที่ 7 ผลลัพธ์ (7.2) เพ่ิมเจ้าหน้าที่ นางสาวอินทิรา รุ่งอรุณโรน์ 
 หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เพิ่มเจ้าหน้าที่ นางสาวเนธิณี สงศรี และ
มอบหมายให้อาจารย์รัญญา จิตต์อาจหาญ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 หมวดที่ 5 บุคลากร และหมวดที่ 7 ผลลัพธ์ (7.3)  
 หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ และหมวดที่ 7 ผลลัพธ์ (7.1)  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.5  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2566 – 
30 กันยายน 2566) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื ่องการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) ทั้งนี้งาน
ธุรการได้ส่งเอกสารเข้าระบบอีสารบรรณให้กับทุกท่านแล้ว ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลให้
แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2556 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1  ขอต่อสัญญาจ้าง รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี 
 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิต ิกร อ่อนโยน รองคณบดีฝ ่ายวิชาการ นำเสนอขอต่อสัญญาจ้าง                    
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาวดี เกษมณี ซึ่งมีภาระงานสอนในภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับปริญญาตรี จำนวน 
12 ชั่วโมง ภาระงานสอนในภาคเรียนที่ 1/2566 ระดับปริญญาตรี จำนวน 16 ชั่วโมง และภาระงานสอนใน
ภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับปริญญาตรี จำนวน 16 ชั่วโมง  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุม  แจ้งว่าสาขาวิชา
ภาษาไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล ใจสูงเนิน ได้ดำเนินการขอพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการ
ออกแบบการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ (หลักสูตรใหม่)  ซึ่งอาจารย์มีคุณวุฒิ และ
คุณสมบัติที่จะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้   
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ   

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1  ขอรับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่ามีโรงเรียนที่ขอรับ
สื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ 
 1.  โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) จังหวัดนนทบุรี 
 2.  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี 
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 3.  โรงเรียนวัดดีบอน (กล่อมเอกชัยวิทยา) จังหวัดราชบุรี 
 4.  โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) จังหวัดเพชรบุรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงขอแจ้งแต่ละสาขาที่มีสื่อการ
เรียนการสอนที่จะบริจาค ให้นำมาส่งให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ หรือนางสมฤดี คัชมาตย์ 
เพ่ือจะได้รวบรวมมอบให้โรงเรียนต่อไป   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
6.2  การใช้งานระบบอีสารบรรณแบบใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งการใช้งานระบบอีสารบรรณ

ตามคู่มือวิธีการใช้ส่งเข้าระบบอีสารบรรณให้ทุกท่านแล้ว ซึ่งระบบใหม่นี้จะเริ่มใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
6.3  รายงานการนอนพักค้างคืนที่อาคารเรียน 7 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่าได้รับการแจ้งเรื่องการนอน

ค้างคืนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาจีน เนื่องจากต้องระวังเรื่องความปลอดภัย ของ
นักศึกษา และการประหยัดพลังงาน 

อาจารย์มณฑา วิริยางกูร ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แจ้งให้ทราบว่า 
เนื่องจากนักศึกษามีกิจกรรมการประกวดไอดอล ซึ่งนักศึกษามีความตั้งใจเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้มาก อีกทั้ง
ฝ่ายผู้จัดกิจกรรมยังมีกิจกรรมให้นักศึกษาทำจนถึงเวลาประมาณ 22.00 น. ทำให้นักศึกษาเหนื่อยและไม่ไหว
จึงต้องขอพักท่ีอาคารเรียน หลังจากหมดกิจกรรมแล้วจะกำชับไม่ให้นักศึกษาพักค้างคืนท่ีอาคารเรียน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
6.4  การเขียนแผนการสอนสำหรับนักศึกษาท่ีฝึกปฏิบัติการสอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุม แจ้งให้ทราบว่าขอให้

กรรมการบริหารคณะ แจ้งอาจารย์ในสาขา เรื่องการเขียนแผนของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติการสอน เนื่องจาก
พบว่านักศึกษาบางสาขาเขียนแผนไม่เป็น เพราะการเขียนแผนเป็นเรื่องสำคัญ จึงขอฝากให้อาจารย์กำชับและ
เคร่งครัดนักศึกษาด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
6.5  กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2566  
ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ ่ายบริห าร แจ้งกำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 18 ตุลาคม 2566  เวลา 13.00 น. ห้อง 7202 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 เลิกประชุม เวลา 16.00 น.      
 

      นางสาวสุดชีวา  พูลเกษม ผู้จดรายงานการประชุม 
 

นางสาวสายพิน  ทาทอง  ผู้จัดทำรายงานการประชุม 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  จ้อยเจริญ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


